

การประชุมโอซีล (OSEAL FORUM)

ORIENT AND SOUTHEAST ASIA LIONS FORUM (OSEAL FORUM)

คือ การประชุมสโมสรไลออนส์สากลภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นิยมเรียกกันสั้น ๆ ว่า การประชุมโอซีล (OSEAL FORUM)

OSEAL เป็นการรวมตัวกันด้วยความสมัครใจ ของสโมสรไลออนส์ในประเทศต่างๆ ย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ ในภูมิภาคต่างๆ ตามธรรมนูญของไลออนส์ก็มีเช่นเดียวกัน เช่น สหรัฐ-แคนาดา ฟอรัม, ยุโรป้า ฟอรัม, ลาตินอเมริกา คาริเบียน ฟอรัม, เซาท์เอเชีย-แอฟริกา ฟอรัม, ตะวันออกกลาง ฟอรัม เป็นต้น

วัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่ม ก็เพื่อประโยชน์ในด้านของความเข้าใจอันดีต่อกัน และเพื่อเพิ่มสัมพันธไมตรี เพื่อแสวงหามิตรภาพหรือแลกเปลี่ยนขนบธรรมเนียมประเพณีและอื่นๆ ในภูมิภาคนั้นๆ โดย “ไลออนส์สากล” ไม่ได้ยื่นมือเข้ามาเกี่ยวข้อง หรือออกกฎข้อบังคับใดๆ ทั้งสิ้น ประเทศที่เป็นสมาชิก OSEAL ขณะนี้มี 13 ประเทศและอาณาเขต ได้แก่ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ ไทย มาเลเซีย จีน ฮองกง สิงคโปร์ กวม มองโกเลีย บรูไนและ มาเก๊า

การประชุมโอซีลครั้งแรก มีขึ้นเมื่อ พ.ศ.2505 (ค.ศ.1962) ที่ประเทศฟิลิปปินส์นับตั้งแต่นั้นมา สถานที่ประชุมได้หมุนเวียนเปลี่ยนไปในระหว่างประเทศสมาชิก โดยส่วนใหญ่จะจัดในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมโอซีลมาแล้ว 7 ครั้ง และครั้งที่ 8 จะจัดขึ้นในวันที่ 3-6 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุม BITEC ถนนบางนา-ตราด กรุงเทพฯ นับเป็นครั้งที่ 54 ของ OSEAL โดยมี PID พงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ์ เป็นประธานจัดการประชุม

การประชุมโอซีลแต่ละครั้ง มีเงินรายได้เหลือเข้าองค์กรไลออนส์ในประเทศไทย ซึ่งเป็นปฐมเหตุทำให้เราได้สร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ที่จะกล่าวต่อไปนี้

จากการประชุมโอซีลครั้งแรกที่ไลออนส์ไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อ พ.ศ.2510 ปรากฏว่ามีเงินรายได้จากการจัดประชุมเหลือ 150,000 บาท คณะกรรมการบริหารภาค 310 (ซึ่งในขณะนั้นประเทศไทยกับเวียดนามได้อยู่ในภาคเดียวกัน) จึงมีมติใช้เงินจำนวนนี้เป็นทุนริเริ่มในการสร้างอาคารศูนย์บริการไลออนส์ ด้วยวัตถุประสงค์ ต้องการให้บริการด้านอนามัย และการแพทย์แก่ประชาชน กับต้องการให้เป็นสำนักงานของภาค 310 ด้วย

ต่อมาประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม โอซีลเมื่อ พ.ศ.2516 เป็นครั้งที่ 2 คราวนี้มีเงินรายได้เหลือประมาณ 9 แสนบาท เมื่อรวมกับครั้งแรกเป็นเงิน 1 ล้านบาทเศษ จึงเห็นสมควรตั้งองค์กรไลออนส์ในประเทศไทยขึ้นเป็นนิติบุคคล เพื่อที่สามารถดูแลดำเนินการตั้งศูนย์บริการไลออนส์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสามารถเป็นเจ้าของอาคารสถานที่ได้ จึงได้ขออนุญาตทางราชการ “ก่อตั้งมูลนิธิไลออนส์ในประเทศไทย” โดยมีเงินทุนจดทะเบียน 100,000 บาท ส่วนเงินที่เหลือจะได้นำไปใช้จ่ายในการซื้อที่ดินและก่อสร้างอาคาร

ในปี พ.ศ. 2523 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโอซีล เป็นครั้งที่ 3 คราวนี้มีเงินรายได้เหลือ 6 แสนบาทเศษ รวมกับของเดิมเป็น 2 ล้าน 5 แสนบาทเศษ ความพยายามในการจัดหาซื้อสถานที่และก่อสร้างอาคารเป็นเอกเทศ ยังไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากที่ในกรุงเทพฯมีราคาแพงมาก แม้ว่าในปี พ.ศ.2525 ไลออน จันท์ แจ้งเงินรบ จะได้บริจาคเงินให้อีก 1 ล้านบาท รวมเป็น 3 ล้าน 5 แสนบาทเศษ ก็ตามก็ยังคงไม่พอยุ่ดี ความคิดเดิมที่จะเช่าที่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่อำเภอตุลิต และการก่อสร้าง

อาคารต้องเลิกล้มไป ด้วยเหตุผลเพราะเงินที่มีอยู่ไม่พอกับค่าก่อสร้าง และหากสร้างแล้ว ทรัพย์สินต่างๆ ก็ไม่
เป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิ เนื่องจากเป็นที่ของทรัพย์สินฯ ในที่สุด คณะกรรมการสรรหาสถานที่ จึงได้เสนอให้
มูลนิธิซื้ออาคารที่เป็นสำนักงานเลขาธิการภาค ที่ซอยเอกมัย (สุขุมวิท 63) ในขณะนั้นซึ่งก็เหมาะสมด้วย
ประการทั้งปวง เป็นอาคาร 4 ชั้น 2 คูหา ได้ใช้เงินซื้ออาคารนี้และตกแต่งให้เป็นสำนักงาน รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด 3,565,220 บาท และได้ทำพิธีเป็นทางการ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2526 โดยมีไลออน น.ต.กำธน
สินธวานนท์ (ยศในสมัยนั้น) เป็นประธาน

ในปี พ.ศ.2537 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมโอซีล ครั้งที่ 5 (PCC วุฒิ บุญนิกรวรวิทย์
เป็นประธาน) มีผู้ลงทะเบียนถึง 10,099 คน จึงทำให้มีกำไรจากการจัดประชุมเป็นเงิน 6,000,000 บาท ซึ่ง
ได้นำไปใช้ในกิจกรรมการกุศลต่างๆ อาทิเช่น ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อใช้ใน
โครงการสาธารณกุศลไทยสำหรับเยาวชน เป็นเงิน 2,000,000 บาท สมทบทุนในโครงการผ่าตัดต่อกระดูก
ให้กับประชาชนชาวไทยเป็นเงิน 2,000,000 บาท ส่วนอีก 2,000,000 บาท สมทบทุนในการก่อสร้าง
สำนักงานภาคแห่งใหม่

ในปี พ.ศ.2544 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมโอซีล เป็นครั้งที่ 6 (PCC ประพัฒน์
โพธิวรคุณ เป็นประธาน) การจัดประชุมในครั้งนี้นี้มีกำไรเป็นเงิน 9,000,000 บาท และได้บริจาคเพื่อใช้
ก่อสร้าง “บ้านใหม่ของเรา”

ในปี พ.ศ.2552 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมโอซีล ครั้งที่ 7 ณ เมืองพัททยา จ.ชลบุรี
(PID สมศักดิ์ โลหวิสุทธิ เป็นประธาน)

ในปี พ.ศ.2558 (ระหว่างวันที่ 3-6 ธันวาคม 2558) ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโอซีล
ครั้งที่ 8 ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เป็นการประชุมโอซีลฟอรัม ครั้งที่ 54
(อดีตกรรมการอำนวยการไลออนส์สากล ไลออน พงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ์ เป็นประธานฯ) โดยเป็นการ
ประชุมครั้งประวัติศาสตร์ ที่ไลออนส์ไทยร่วมลงทะเบียนถึง 2,222 คน จากยอดผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 8,888 คน
ไลออนส์สากลได้อนุญาตให้ไลออนส์ไทยจัดตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
(รัชกาลที่ 9) ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 88 พรรษา

ประเทศไทยเราได้เคยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโอซีลมาแล้วรวม 7 ครั้ง คือ

ครั้งที่ 1	การประชุมโอซีล ครั้งที่ 6	เมื่อ พ.ศ.2510	กรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ 2	การประชุมโอซีล ครั้งที่ 12	เมื่อ พ.ศ.2516	กรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ 3	การประชุมโอซีล ครั้งที่ 19	เมื่อ พ.ศ.2523	กรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ 4	การประชุมโอซีล ครั้งที่ 26	เมื่อ พ.ศ.2530	กรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ 5	การประชุมโอซีล ครั้งที่ 33	เมื่อ พ.ศ.2537	กรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ 6	การประชุมโอซีล ครั้งที่ 40	เมื่อ พ.ศ.2544	กรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ 7	การประชุมโอซีล ครั้งที่ 48	เมื่อ พ.ศ.2552	เมืองพัททยา จ.ชลบุรี
ครั้งที่ 8	การประชุมโอซีล ครั้งที่ 54	วันที่ 3-6 ธันวาคม 2558	ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา

การประชุมใหญ่ประจำปี

(สโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย)

ในอดีตที่ผ่านมา การจัดการประชุมใหญ่ประจำปีภาครวมของไทยเป็นภาระหน้าที่ของสโมสรไลออนส์หรือในภาคหนึ่งๆ ที่ถึงวาระในการเป็นเจ้าภาพ เป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด ซึ่งก็ดำเนินงานมาได้ด้วยดีระดับหนึ่ง เพราะในครั้งก่อนนั้น จำนวนสมาชิก จำนวนสโมสร และจำนวนภาคยังไม่มากนัก

ต่อมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 ไลออนส์ในประเทศไทย ได้มีการขยายภาคออกไปเป็น 5 ภาค จำนวนสโมสรก็เพิ่มขึ้นกว่า 200 สโมสร มีสมาชิกกว่า 6-7 พันคน จนถึงปัจจุบัน ก็มีถึง 6 ภาค จำนวนสโมสรกว่า 300 สโมสร จำนวนสมาชิกเกือบ 10,000 คน

ดังนั้น การดำเนินการจัดการประชุมใหญ่ จึงเป็นภาระมากมายตลอดถึงการประสานงานติดต่อกับมวลสมาชิกทั่วประเทศ สโมสรทุกสโมสรและภาคต่างๆ รวมทั้งเงินทุนในการดำเนินงาน เกินกว่าที่ระดับสโมสรหรือภาคฯ หนึ่งจะปฏิบัติหน้าที่หรือรองรับได้ และหากในการดำเนินการประสบปัญหาที่อาจเกิดผลกระทบกับสโมสรหรือภาคหนึ่งๆ ได้ เพราะธรรมนูญได้กำหนดไว้ว่า “ห้ามมิให้สโมสร หรือ ภาค ก่อพันธะหนี้สินใดๆ ซึ่งเป็นผลให้งบประมาณขาดดุล หรือเงินขาดบัญชีในปีการเงินนั้น”

ดังนั้น จึงได้มีการแก้ไขธรรมนูญและข้อบังคับเสียใหม่ว่า *การจัดการประชุมใหญ่ประจำปีภาครวม 310 ประเทศไทย* ให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของ “สภาผู้ว่าการภาครวม” เป็นผู้ดำเนินการและเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด รวมทั้งผลกำไร-ขาดทุน ตลอดจนเงินทุนสำรองค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับในการดำเนินงาน รวมทั้งในการแต่งตั้งคณะกรรมการทุกฝ่ายทุกตำแหน่ง ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมใหญ่ประจำปีของภาครวม (ซึ่งสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม เพราะจะต้องจ่ายเงินสำหรับเป็นค่าสนับสนุนการประชุมใหญ่ คนละ 50 บาท)

คณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่ฯ

สภาผู้ว่าการภาครวม มีอำนาจและหน้าที่ ควบคุมดูแลจัดการเกี่ยวกับงบประมาณในการจัดเตรียมการและดำเนินการประชุมใหญ่ ตลอดจนควบคุมตรวจสอบในการดำเนินงานของคณะกรรมการทุกคณะทุกฝ่าย รวมทั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และกำหนดค่าลงทะเบียน สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมใหญ่ประจำปีภาครวม 310 ประเทศไทย ส่วนคณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่ ประกอบด้วยคณะใหญ่ๆ 3 คณะ คือ

- 1. คณะกรรมการอำนวยการ** ซึ่งจะประกอบด้วย ประธานสภา รองประธานสภา เลขาธิการสภา เற்றுณีสภา และกรรมการสภา โดยสภาผู้ว่าการภาครวมเป็นผู้แต่งตั้ง โดยมีหน้าที่ดังนี้
 - 1.1 เสนอแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการต่อสภาฯ และมอบหมายหน้าที่ให้คณะกรรมการจัดเตรียมการประชุมใหญ่ และคณะกรรมการดำเนินการประชุมใหญ่ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการที่ได้แต่งตั้งขึ้น
 - 1.2 กำหนดนโยบายในการดำเนินงาน ตามมติสภาฯ
 - 1.3 ให้คำแนะนำ กำกับดูแล ควบคุมตรวจสอบ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่ได้แต่งตั้งขึ้นให้ดำเนินการไปตามนโยบาย
 - 1.4 ให้การสนับสนุนในด้านงบประมาณในการดำเนินการประชุมใหญ่
- 2. คณะกรรมการเตรียมการประชุมใหญ่** มีหน้าที่
 - 2.1 เตรียมจัดหาสถานที่การประชุมใหญ่ หมุนเวียนไปในภาคต่างๆ ที่เป็นเจ้าภาพ พร้อมทั้งจัดการวางแผนเตรียมความพร้อม ทุกอย่างไม่น้อยกว่า 3 ปี

- 2.2 จัดทำงบประมาณ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการประชุมใหญ่ เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 ปี และนำเสนอต่อสภา เพื่ออนุมัติ
- 2.3 ให้คำแนะนำและเป็นที่ยกย่องแก่คณะกรรมการดำเนินการประชุมใหญ่
- 2.4 ปฏิบัติงานตามนโยบายของคณะกรรมการอำนาจการและสภา

3. คณะกรรมการดำเนินการประชุมใหญ่ มีหน้าที่

- 3.1 ดำเนินงาน และปฏิบัติตามนโยบายของคณะกรรมการอำนาจการและสภา
- 3.2 ปฏิบัติตามแผนงานการประชุมใหญ่ ที่ได้รับมอบหมายจากสภา จนแล้วเสร็จ โดยการเตรียมการของคณะกรรมการเตรียมการประชุมใหญ่
- 3.3 จัดรวบรวมผลงาน รวมทั้งรายรับ-รายจ่าย พร้อมจำนวนเงินที่เหลือและรายละเอียดทั้งสิ้นในการดำเนินงานหลังจากการประชุมใหญ่เสร็จสิ้น เพื่อเสนอต่อสภา ภายใน 60 วัน หลังเสร็จสิ้นการประชุมใหญ่

กิจกรรมต่าง ๆ ในการประชุมใหญ่ภาครวม

การประชุมใหญ่ประจำปีภาครวม 310 ประเทศไทย นับเป็นการประชุมที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุด มีความหลากหลาย มีความสนุกสนาน เต็มไปด้วยมิตรภาพที่สมาชิกไลออนส์ และสมาชิกสลิโอทั่วประเทศมารวมตัวกัน โดยจะจัดการประชุมเป็นระยะเวลารวม 3 วัน ซึ่งพอจำแนกออกได้เป็นดังนี้

วันแรก ในช่วงเช้า/บ่าย จะเป็นการประชุมคณะกรรมการภาค (รอง) ครั้งที่ 4 ของแต่ละภาค ช่วงเวลาประมาณบ่าย 3-4 โมง จะเป็นพิธีเดินขบวนพาเหรด ซึ่งนับเป็นสีสันที่สุดที่จะประกาศศักดิ์ศรีของชาวไลออนส์ไทย ให้กับประชาชนในท้องถิ่นนั้นได้รับทราบและเห็นความยิ่งใหญ่ และความสมัครสมานของไลออนส์ การแต่งกายของแต่ละสโมสร ไลออนส์ และสลิโอ อย่างงดงามตระการตา จัดให้มีการประกวดขบวนพาเหรดประเภทต่างๆ ซึ่งความยาวของขบวนประมาณ 2-3 กิโลเมตร

วันที่สอง ในช่วงเช้า จะเป็นพิธีเปิดการประชุมใหญ่ภาครวม และพิธีเชิญธงของสโมสรไลออนส์ทุกสโมสร รวมทั้งสโมสริโอในประเทศไทย ซึ่งมวลสมาชิกทั้งหมดจะได้มีโอกาสพบปะกัน ได้พบเห็นและสัมผัสกับผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการไลออนส์ไทย ได้แลกเปลี่ยนเข็มหรือของที่ระลึก ส่วนในช่วงบ่าย จะเป็นการสัมมนาหรือการบรรยายพิเศษจากบุคคลที่สำคัญ เพื่อให้ความรู้ต่างๆ แก่ผู้ที่มีความสนใจ ต่อจากนั้นจะเป็นการประชุมใหญ่ประจำปีของแต่ละภาค (รอง) เพื่อเลือกตั้งผู้ว่าการภาค และรองผู้ว่าการภาค หรือเพื่อหาข้อยุติต่างๆ ในการแก้ไขธรรมนูญและข้อบังคับ ฯลฯ จากนั้นในช่วงค่ำจะเป็นการจัดงานเลี้ยงต้อนรับสมาชิกทั่วประเทศและงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับผู้ว่าการภาครับเลือกตั้ง และรองผู้ว่าการภาครับเลือกตั้ง

วันที่สาม ในช่วงเช้า-เที่ยง จะเป็นการประชุมใหญ่ประจำปีของภาครวม (ต่อ) เป็นการประชุมเพื่อสรุปข้อยุติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขธรรมนูญและข้อบังคับ หรือขอมติในการกำหนดสถานที่ที่จะจัดการประชุมประจำปีของภาคในครั้งต่อไป ฯลฯ มีการมอบธงสัญลักษณ์การประชุมใหญ่ให้กับภาคที่จะเป็นเจ้าภาพในปีถัดไป
